

ก่อนที่โลกหรือสรรพสิ่งใดๆจะเกิดขึ้น ก็มีพระเจ้าองค์หนึ่งแต่เพียงผู้เดียวที่ทรงพระชนม์อยู่ก่อนนั้น พระเจ้าผู้ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบ พระองค์ทรงดำรงอยู่อย่างถาวรและพระองค์เองทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตนิรันดร์ พระองค์ทรงปราศจากบาปหรือข้อบกพร่องใดๆและพระลักษณะของพระองค์ก็จะมีวันเปลี่ยนแปลงเลย พระเจ้าทรงเป็นอย่างไรตั้งแต่กาลเริ่มต้นพระองค์ก็จะทรงเป็นอย่างนั้นไปตลอดกาล

พระเจ้าผู้ทรงมีพระนามว่า พระยาห์เวห์

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และพระองค์ก็ทรงมีสามพระภาค นั่นคือ พระภาคของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสิ่งสารพัดไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงขาดแคลนหรือโหยหาสิ่งใด พระยาห์เวห์ทรงมีทุกอย่างครบบริบูรณ์อยู่แล้ว เพราะพระองค์ทรงสร้างจักรวาล โลกและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นรวมทั้งมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ พระองค์จึงทรงเป็นทั้งเจ้าของและผู้ครอบครองทั่วทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ไม่มีใครจะสามารถทัดเทียมกับพระยาห์เวห์ได้และนอกจากพระองค์แล้วก็ไม่มีการเจ้าอื่นใดอีก

แต่ปัญหาข้อใหญ่ๆนั้นคือว่า แทนที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ที่สมควร เรากลับไปลบล้างพระเกียรติของพระองค์ แทนที่จะนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง เรากลับไปนมัสการสิ่งอื่นๆแทน เช่น รูปปั้นต่างๆ เงินทอง ชื่อเสียงและความสำเร็จเพื่ออวดตัว พูดอีกอย่างก็คือเรากลับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เราเป็นเหมือนเด็กดื้อที่ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่แต่ชอบทำตามใจตัวเอง การกระทำผิดต่อพระองค์นั้นเรียกว่าความบาป และบาปนั้นรวมไปถึงการกระทำทั้งภายนอกและความคิดภายในจิตใจของเราซึ่งพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นและทราบหมด

ฉะนั้น เช่นเดียวกับนักโทษที่ต้องยืนต่อหน้าศาลและรับ โทษจากผู้พิพากษา มนุษย์เราก็สมควรจะได้รับโทษจากพระเจ้า เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์และคนที่พระองค์ได้ทรงสร้างมานั้นก็น่าจะเลียนแบบพระองค์และใช้ชีวิตในทางที่ปราศจากความบาปผิดเหมือนกับพระองค์ด้วย แต่ไม่มีสักคนเลยที่ทำเช่นนี้ได้ แล้วอะไรคือโทษที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้แก่ผู้ที่กบฏต่อพระองค์เล่า? คำตอบคือ “ค่าจ้างของบาปคือความตาย” ความตายเกิดขึ้นมาเพราะความผิดบาปของมนุษย์ ความตายมีทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งก็คือการต้องลงนรกและทุกข์ทรมาน ณ ที่นั่นไปตลอด

ในตัวของผู้คนเองไม่มีหนทางที่จะรอดจากการลงโทษของพระเจ้าได้ ไม่ว่าเราจะตั้งใจที่จะทำดีหรือทำบุญอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะสามารถลบล้างหรือจ่ายค่าชดใช้บาปของเราขนาดไหน พระเจ้าก็จะไม่ทรงยอมรับอะไรสักอย่างจากมือของเราเลย

แต่พระองค์เองได้ทรงจัดเตรียมทางออกจากความบาป

เพื่อนำเรากลับไปหาพระองค์แล้ว

เมื่อประมาณ 2000 ปีที่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์จากสวรรค์ลงมาในโลกในสภาพของมนุษย์ พระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาขณะที่ทรงดำเนินชีวิตบนโลกนี้ อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงรับโทษบาป พระเยซูถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและกระทำตามพระบัญชาของพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ไม่มีตกหล่น และในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์ พระเยซูทรงถูกตอกตรึงให้ตายบนไม้กางเขน(เครื่องประหารชีวิตของคนโรมัน) หลังจากนั้นก็มีคนเอาพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์แล้ว

ในวันที่สามพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพและไปสำแดงตัวต่อคนจำนวนมาก และตอนสุดท้ายหลังจากพระองค์ทรงกระทำให้แผนการณ์ของพระเจ้าสำเร็จ พระเยซูก็เสด็จกลับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าพระบิดาที่บนสวรรค์

ท่านผู้อ่านที่รัก นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหอันใหญ่หลวงของมนุษย์ที่มาจากพระเจ้า เราไม่สามารถลบล้างบาปหรือช่วยกู้ตัวเองให้รอดพ้นจากบาปเองได้ ความตายของพระเยซูเป็นค่าไถ่ที่เพียงพอเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทุกคนที่ยอมเชื่อวางใจในพระองค์และในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา เปรียบได้กับผงซักฟอกที่ใช้เพื่อซักผ้าให้สะอาด เมื่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดวางใจในพระเยซูคริสต์ มนุษย์คนนั้นก็ได้รับการให้อภัยและการลบล้างบาปจากพระเจ้าทันที

มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายคืนให้กับพระเจ้าได้ แต่สำหรับคนที่กลับใจใหม่ คือคนที่สำนึกและยอมรับผิดต่อพระเจ้าแล้วหันหลังจากบาปนั้นในใจและมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แทน พระเจ้าก็จะทรงโปรดยกหนี้ทั้งหมดให้โดยไม่มีอะไรค้างต้องจ่าย พุดง่าย ๆ คือไม่มีการลงโทษจากพระเจ้าอีก และยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงนับว่าการเชื่อฟังและความดีตลอดชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็ถูกนับมาเป็นของเรา เหมือนการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปที่อีกบัญชีหนึ่ง เพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าเราจะได้แต้มความดีเท่ากับพระเยซูได้ก็ โดยการเชื่อวางใจในพระองค์นั่นเอง

หากเรากลับใจใหม่และเชื่อในพระเยซูจริงๆนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเรา สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำได้แสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรา แทนที่จะต้องตกเป็นทาสของความบาปต่อไป ผู้ที่เชื่อในพระองค์กลับได้มาเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้า อีกทั้งพวกเขายังมีความหวังที่จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ไปชั่ววันรันดร์อีกด้วย แต่เดิมความตายฝ่ายร่างกายเป็นประตูที่นำเราลงไปยังแดนนรก แต่สำหรับลูกของพระเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ความตายได้กลายเป็นประตูที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแทน และแม้แต่ในชีวิตปัจจุบันนี้เราก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์(ซึ่งก็คือพระเจ้า)จะเข้ามาสถิตในเราและไม่มีวันไหนที่พระเจ้าจะทิ้งคนของพระองค์แต่จะทรงสถิตอยู่ด้วยตลอดไป พระองค์จะทรงช่วยให้เรารังเกียจความบาปและรักพระเจ้ารวมถึงคนอื่นๆไปชั่วชีวิต แน่ทีเดียว ถ้าพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้เราให้รอดพ้นจากนรกแล้วพระองค์ก็จะทรงนำเราวันต่อวันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นวันที่เราจะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ผู้ทรงรักเราและประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อไถ่เรานั้นเอง

หากท่านมีความสนใจเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ _____